

Số: 37 KH-THSL

Sa Lông, ngày 13 tháng 09 năm 2024

KẾ HOẠCH
Xây dựng trường học an toàn phòng, chống tai nạn thương tích
Năm học 2024- 2025

Căn cứ vào Thông tư 45/2021/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn, thương tích trong cơ sở giáo dục mầm non;

Căn cứ Thông tư số 18/2023/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 10 năm 2023 của Bộ giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích trong cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên.

Thực hiện kế hoạch số 814/KH - PGDĐT ngày 11 tháng 09 năm 2024 của Phòng giáo dục và Đào tạo huyện Mường Chà về việc xây dựng trường học an toàn phòng, chống tai nạn thương tích năm học 2024-2025;

Căn cứ vào kế hoạch giáo dục và tình hình thực tế của nhà trường. Trường PTDTBT Tiểu học Sa Lông xây dựng kế hoạch trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích trong trường học như sau:

I. Đặc điểm tình hình:

***Tổng số CB,GV, NV:** 38

Trong đó: - Nam 13, Nữ: 25 ;

BGH: 03; Giáo viên: 31; Nhân viên kế toán: 01 ; Y tế học đường: 01 Nhân viên thư viện, thiết bị ; Văn thư: 0; Bảo vệ: 02 ; nhân viên nuôi dưỡng 02;

- 100% số lớp và số học sinh học 2 buổi/ngày.

* **Học sinh:**

Khối	Số lớp	TS HS	Nữ	Nữ dân tộc	HS diện chính sách (NĐ81/2021; TT/42/2013)				Học sinh bán trú	
					Tổng	Mồ côi	Hộ nghèo	Khuyết tật	Tổng	Nữ
1	5	107	52	52	71	0	75		12	8
2	4	91	38	38	54	0	53	1	18	10
3	3	98	48	48	80	0	80		63	32
4	3	86	40	40	60	0	60		48	18
5	4	109	49	48	65	0	64	1	66	32
Tổng	19	491	227	226	330	0	332	2	207	100

1. Thuận lợi khó khăn:

a. Thuận lợi:

Có đầy đủ hệ thống văn bản chỉ đạo về công tác y tế học đường, công tác xây dựng trường học an toàn.

Trường luôn được sự chỉ đạo và quan tâm của các cấp chính quyền, trung tâm y tế huyện, trạm y tế xã, phòng Giáo dục đào tạo huyện Mường Chà tạo điều kiện giúp đỡ động viên nhà trường trong công tác chăm sóc sức khỏe cho học sinh.

Ban giám hiệu thường xuyên quan tâm đến việc chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh và cán bộ giáo viên nhân viên trong nhà trường nên rất chú trọng tạo mọi điều kiện để công tác y tế học đường được hoạt động tốt.

Ngay từ đầu năm học nhà trường đã thành lập ban chăm sóc sức khỏe và ban chỉ đạo xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích ổn định đi vào hoạt động.

b. Khó khăn:

Cơ sở vật chất nhà trường còn thiếu thốn nên chưa đáp ứng được yêu cầu an toàn cho học sinh.

Trường có nhiều điểm lẻ vì vậy công tác tổ chức tuyên truyền tập trung trong các ngày chủ điểm còn gặp nhiều khó khăn đối với tất cả học sinh trong nhà trường.

Đa số cha mẹ học sinh là người đồng bào dân tộc, trình độ dân trí thấp nên hiệu quả phối hợp giáo dục tuyên truyền còn hạn chế.

Đội ngũ giáo viên một số đồng chí trẻ, còn hạn chế kinh nghiệm về an toàn trong trường học.

II. Mục tiêu phấn đấu.

100% trẻ được đảm bảo an toàn tính mạng. Không có tai nạn thương tích xảy ra trong nhà trường.

100% cán bộ, giáo viên, nhân viên được đảm bảo an toàn tính mạng. Không có tai nạn thương tích xảy ra trong nhà trường.

100% CBGV - NV và học sinh trong trường được tuyên truyền phổ biến xây dựng trường học an toàn phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em một cách cụ thể có hiệu quả.

01 nhân viên y tế học đường làm tốt công tác y tế trường học, nắm vững kiến thức và nội dung về xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích trẻ em.

Có tủ thuốc, có đầy đủ thuốc và dụng cụ sơ cấp cứu ban đầu theo quy định đảm bảo xử lý kịp thời những trường hợp tai nạn không may xảy ra trong trường.

100% CBGV - NV trong nhà trường nắm bắt những kiến thức về yếu tố, nguy cơ và cách phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em để giáo dục cho các em cách phòng, chống tai nạn đuối nước, phòng, chống ngã cho học sinh, phòng, chống tai nạn giao thông,, đồng thời học cách sơ cấp cứu thông thường nhằm đảm bảo xử lý ngay và kịp thời khi có tai nạn xảy ra.

Phối kết hợp với đồng chí tổng phụ trách đội, đoàn tổ chức tốt các buổi hoạt động ngoài giờ lên lớp giáo dục các em biết tự vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường nhất là các em học sinh bán trú ăn, ở tại trường, nhằm phòng và giảm thiểu tác hại của thiên tai và biến đổi khí hậu .

Thường xuyên cải tạo môi trường học tập, cải tạo cảnh quan và sinh hoạt luôn chú ý đến đường đi, sân trường bằng phẳng, không trơn trượt, không có vật dụng sắc nhọn ở khu sân trường, khu vực bán trú để hạn chế tai nạn thương tích.

Hệ thống điện nước có nắp đậy, đảm bảo an toàn cho học sinh.

Hệ thống đường điện lắp đặt an toàn, giáo dục các em sử dụng các thiết bị điện đảm bảo an toàn, tiết kiệm.

Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm luôn được chú trọng. Thực phẩm phải có nguồn gốc rõ ràng.

Phấn đấu đến cuối năm học nhà trường đạt chuẩn “ ***Trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích***”.

III. Nhiệm vụ cụ thể

1. Công tác tuyên truyền.

Nhà trường triển khai văn bản của các cấp về phòng chống thiên tai, phòng chống tai nạn, thương tích, phòng chống đuối nước cho học sinh.

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, văn bản của các bộ, ngành trung ương, của tỉnh, huyện về phòng, chống tai nạn thương tích; phòng, chống đuối nước cho trẻ em, học sinh; xây dựng môi trường an toàn cho trẻ em tại nhà trường, gia đình và cộng đồng. Đặc biệt là tổ chức tuyên truyền, quán triệt Quyết định số 4458/2007/QĐ-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn, thương tích trong trường phổ thông; Thông tư số 45/2021/TT- BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn, thương tích trong cơ sở giáo dục mầm non; Kế hoạch số 2916/KH/ UBND ngày 07/9/2021 của UBND tỉnh về triển khai kế hoạch phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Kế hoạch số 209/KH-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2021 của UBND huyện Mường Chà về phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn huyện Mường Chà. Duy trì và đẩy mạnh việc lồng, ghép tuyên truyền phòng chống tai nạn thương tích, an toàn giao thông, đuối nước thông qua các hoạt động ngoại khóa,

hoạt động tập thể, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, vào các môn học chính 3 hóa và môn thể dục. Phối hợp với Công an xã, Hội cha mẹ học sinh tổ chức tuyên truyền đến cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh về các nội dung liên quan đến bạo lực học đường; lồng ghép trong các nội dung tuyên truyền phổ biến pháp luật. Phát huy vai trò của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và các tổ chức, đoàn thể học sinh vì phạm để có biện pháp giải quyết. Tăng cường, đa dạng hóa các hoạt động tuyên truyền, giáo dục thường xuyên, liên tục qua các phương tiện truyền thông, áp phích, hẩu hiệu, tờ rơi, bảng tin, trang website thi t m hiểu an toàn giao thông...ch trọng tuyên truyền trực tiếp qua các phương tiện truyền thông của trường, qua các buổi sinh hoạt chào cờ đầu tuần, gắn với các hoạt động vui chơi, giải trí, trải nghiệm.

- Tuyên truyền, phổ biến về các nguy cơ, biện pháp và ý năng phòng chống tai nạn, thương tích đối với trẻ em; về quyền trẻ em và nh ng vấn đề liên quan đến pháp luật nếu để xảy ra t nh trạng bạo hành, xâm hại trẻ em.

- Tuyên truyền về trách nhiệm phát hiện, thông báo, tố giác hành vi bạo hành, xâm hại trẻ em trong cơ sở giáo dục mầm non, tại gia đ nh và ngoài cộng đồng; tuyên truyền về số điện thoại 111 của tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em.

- Thiết lập các ênh thông tin như hộp thư góp ý, số điện thoại đường dây nóng và các h nh thức phù hợp hác; tạo điều iện để thu nhận thông tin về an toàn trường học hoặc tố giác t nh trạng bạo hành, xâm hại trẻ em.

Tăng cường công tác tuyên truyền tới CBGV – NV – Học sinh qua các tiết sinh hoạt dưới cờ, hoạt động ngoài giờ lên lớp, gắn với các hoạt động vui chơi, trải nghiệm.

2. Xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em.

Thành lập Ban chỉ đạo xây dựng trường học an toàn phòng chống thiên tai, biến đổi khí hậu và phòng, chống tai nạn thương tích trong trường. Hiệu trưởng làm trưởng ban, phó hiệu trưởng, Chủ tịch công đoàn làm phó ban, bí thư đoàn, Tổ trưởng làm ủy viên.

Xây dựng kế hoạch trường học an toàn phòng chống thiên tai, biến đổi khí hậu và phòng chống tai nạn thương tích cho học sinh. Mua sắm trang thiết bị sẵn sàng xử trí kịp thời. phòng chống tai nạn thương tích tai nạn thương tích không may xảy ra trong nhà trường.

Trực tiếp kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác phòng chống tai nạn thương tích , trường học an toàn trong từng nhóm lớp.

Tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức về xây dựng trường học an toàn phòng, chống tai nạn thương tích thông qua góc tuyên truyền ở lớp và trường.

Phối hợp với trạm y tế xã vận động CBGV - NV, phụ huynh và học sinh tham gia tích cực tháng hành động vì trẻ em, Tháng an toàn giao thông.

Huy động các thành viên trong nhà trường tham gia các hoạt động can thiệp giảm thiểu nguy cơ tai nạn thương tích trong trường học. Cải tạo môi trường học tập và sinh hoạt an toàn phòng, phòng chống tai nạn thương tích. Cắt tỉa, chặt bớt cành cây xanh, cây bóng mát vào mùa mưa.

Giáo dục lồng ghép cách phòng chống sấm sét trong trường. Khắc phục các nguy cơ thương tích trong trường học, tập trung ưu tiên các loại thương tích thường gặp: do ngã, hóc, tai nạn giao thông, bỏng, điện giật, cháy nổ, ngộ độc thức ăn, vật sắc nhọn đâm cắt, xô đẩy nhau, đánh nhau.

Hệ thống giường tầng cho học sinh nội trú được làm tay vịn đảm bảo an toàn cho học sinh khi ngủ.

Tu sửa bàn ghế ngồi học cho học sinh vững chắc, mặt bàn không nhọn, đảm bảo đúng quy cách. Hàng rào xung quanh trường được trồng thêm cây xanh. Phát hiện và xử lý tai nạn thương tích ở trường học, có phương án khắc phục các yếu tố nguy cơ gây tai .

Thiết lập hệ thống ghi chép theo dõi, giám sát và báo cáo xây dựng trường học an toàn phòng, chống thiên tai, biến đổi khí hậu và phòng, chống tai nạn thương tích. Tích hợp phòng chống tai nạn thương tích vào trong các hoạt động giáo dục trong các môn học và hoạt động ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khóa cho học sinh.

3.Nội dung.

3.1. Phòng chống tai nạn giao thông cho học sinh.

Phổ biến luật an toàn giao thông đường bộ cho các em. Ký cam kết không vi phạm về an toàn giao thông. Không để học sinh nô đùa, chơi ở ngoài đường. Tổ chức tốt các hoạt động ngoại khóa về an toàn giao thông cho học sinh

Hướng dẫn học sinh sử dụng trang thiết bị an toàn, đội mũ bảo hiểm khi bố mẹ đưa, đón bằng xe máy. Khi tham gia giao thông đường bộ bằng phương tiện xe đạp, xe đạp điện, xe máy điện, xe gắn máy.

Tổ chức hoạt động ngoại khóa nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng an toàn khi tham gia giao thông đường bộ cho học sinh. Thường xuyên kiểm tra nhắc nhở phụ huynh học sinh đội mũ bảo hiểm cho học sinh khi tham gia giao thông bằng phương tiện xe gắn máy, xe đạp điện.

3.2 Phòng chống ngộ độc và hành vi ăn lá ngón tự tử ở trẻ em.

Nhân viên nấu ăn phải được tập huấn về an toàn vệ sinh thực phẩm và khám sức khỏe định kỳ theo quy định. Bếp nấu ăn ngăn nắp gọn gàng sạch sẽ. Đảm bảo quy trình chế biến theo nguyên tắc bếp ăn một chiều. Nguồn thực phẩm cung cấp đảm bảo vệ sinh, an toàn. Nhất thiết phải lưu mẫu thức ăn hàng ngày theo quy định. Khuôn viên nhà trường không trồng các loại cây có vỏ, lá, hoa chứa chất độc hại. Tổ chức tuyên truyền cho học sinh không tự tử bằng ăn lá ngón. Hàng ngày giáo

dục các em thường xuyên vệ sinh cá nhân, vệ sinh chung sạch sẽ. Học sinh bán trú phòng ở, phòng ăn luôn được sạch sẽ. chăn gối, chiếu quần áo của học sinh phải giặt thường xuyên.

3.3. Phòng chống đánh nhau, bạo lực trong trường học.

Không cho học sinh mang vật sắc nhọn, dao, súng cao su, chất nổ độc hại và các hung khí đến trường. Giáo dục các em tuyệt đối không được đánh nhau trong trường học gây tai nạn thương tích.

3.4. Phòng chống ngã cho học sinh.

Đường đi, sân chơi phải bằng phẳng, không trơn trượt, mấp mô, các cây cao, cây cổ thụ ở sân trường được chặt tỉa cành trước mùa mưa.

Tu sửa cơ sở vật chất, (Bàn, ghế, hàng rào, sắp xếp đồ dùng, thư viện trong lớp gọn gàng, quần áo, chăn màn phòng ở của học sinh bán trú gọn gàng, sạch sẽ. giường ngủ của các em học sinh bán trú đảm bảo chắc chắn)

3.4. Phòng chống bỏng, điện giật, cháy nổ.

Hệ thống điện thấp sáng đảm bảo an toàn, có cầu giao, bảng điện có nắp đậy và để cao trên 1,6 m so với nền nhà, có trang thiết bị phòng, chữa cháy để ở nơi thuận tiện cho việc sử dụng.

Hướng dẫn các em sử dụng thiết bị điện an toàn, tiết kiệm.

3.6. Phòng chống đuối nước cho học sinh.

Giếng nước, bể chứa nước phải có nắp đậy không để xảy ra đuối nước.

Tuyên truyền cho các em không được đi tắm suối, ao, không tắm ở nơi có biển báo nguy hiểm.

Khi đi học qua suối vào mùa mưa phải có bố mẹ hoặc người lớn đi cùng.

Tuyên truyền cho học sinh kỹ năng cứu hộ và kiến thức về an toàn dưới nước.

4 . Kế hoạch thực hiện cụ thể hàng tháng.

Thời gian	Nội dung hoạt động	Ghi chú
Tháng 9-10	<p>Thành lập ban chỉ đạo và phân công trách nhiệm trong ban chỉ đạo.</p> <p>Xây dựng kế hoạch hoạt động trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích cho học sinh</p> <p>Xây dựng phương án dự phòng cứu nạn khi xảy ra tai nạn thương tích</p> <p>Cung cấp những kiến thức về yếu tố nguy cơ và cách phòng, chống tai nạn thương tích cho toàn thể CBGV-CNV.</p> <p>Phổ biến luật an toàn giao thông đường bộ cho các em. Ký</p>	

	<p>cam kết không vi phạm về an toàn giao thông. Không để học sinh nô đùa, chơi ở ngoài đường. Tổ chức tốt các hoạt động ngoại khóa về an toàn giao thông cho học sinh</p> <p>Hướng dẫn học sinh sử dụng trang thiết bị an toàn khi tham gia giao thông đường bộ bằng phương tiện xe đạp, xe đạp điện, xe máy điện, xe gắn máy.</p> <p>Thường xuyên nhắc học sinh cắt móng tay, cắt tỉa chặt cành cây xanh trong sân trường.</p> <p>Tu sửa cơ sở vật chất, (Bàn, ghế, hàng rào, sắp xếp đồ dùng, thư viện trong lớp gọn gàng, quần áo, chăn màn phòng ở của học sinh bán trú gọn gàng, sạch sẽ. giường ngủ của các em học sinh bán trú đảm bảo chắc chắn.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bếp nấu ăn ngăn nắp gọn gàng sạch sẽ. Đảm bảo quy trình chế biến theo nguyên tắc bếp ăn một chiều. - Nguồn thực phẩm cung cấp đảm bảo vệ sinh, an toàn. Nhất thiết phải lưu mẫu thức ăn hàng ngày theo quy định. 	
Tháng 11	<ul style="list-style-type: none"> -Tiếp tục lập nội quy về xây dựng trường học an toàn, phòng Chống tai nạn thương tích. -Sửa chữa CSVC, đường đi, sân trường bằng phẳng, không trơn, mấp mô...không để học sinh leo trèo Tiếp tục tu sửa cơ sở vật chất, (Bàn, ghế, hàng rào, sắp xếp đồ dùng, thư viện trong lớp gọn gàng, quần áo, chăn màn phòng ở của học sinh bán trú gọn gàng, sạch sẽ. giường ngủ của các em học sinh bán trú đảm bảo chắc chắn.) - Tuyên truyền bảo đảm tính mạng cho hs, không cho học sinh chạy,nô đùa những nơi không an toàn - Đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. - Tuyên truyền về cách băng bó vết thương và cách xử lí một số tai nạn thường gặp với HS 	
Tháng 12 +1	<ul style="list-style-type: none"> - Tiếp tục sửa chữa các đồ dùng vật dụng, đèn.....cho các phòng học - Tuyên truyền nghiêm cấm HS không được mang các vật sắc nhọn đến trường - Tuyên truyền về cách giữ gìn vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường. - Thường xuyên kiểm tra các đồ chơi ngoài trời, hệ thống dây điện 	
Tháng 2+3	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra lại hệ thống điện trong từng lớp học.... - Kiểm tra bể nước, téc nước có nắp đậy hay không có bị rớt xuống thấp gây không an toàn . 	

	<ul style="list-style-type: none"> - Mua sắm trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy có đặt ở nơi thuận tiện cho việc sử dụng - Tuyên truyền phòng tránh các nguy cơ học sinh hay gặp trong dịp tết. Tổ chức cho học sinh thường xuyên vệ sinh sạch sẽ trong và ngoài lớp học, khu nhà ăn, phòng ở nội trú, bếp ăn tập thể. 	
Tháng 4 + 5	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra VSATTP bếp ăn tập thể - Kiểm tra việc lưu mẫu thức ăn hàng ngày. - Tiếp tục tuyên truyền bảo đảm tính mạng cho hs, không cho học sinh chạy , nô đùa những nơi không an toàn - Tuyên truyền phòng chống tai nạn đuối nước. sông nước trong những ngày hè. - Báo cáo tổng kết 	

5. Xây dựng các điều kiện:

- Tuyên truyền, dán tranh ảnh về phòng chống tai nạn thương tích.
- Kiểm tra lại các đồ chơi ngoài trời kịp thời sửa chữa, hạn chế học sinh ngã gây thương tích trong trường. Kiểm tra tường rào bao bọc xung quanh trường, cổng trường bằng sắt nếu không an toàn phải sửa chữa lại. Kiểm tra lại các thiết bị sử dụng điện, vị trí đặt công tắc, đảm bảo quy định về an toàn điện.
- Có trang thiết bị phòng cháy chữa cháy đặt ở nơi thuận tiện khi sử dụng.
- Các em có ý thức chấp hành luật giao thông, khi tham gia giao thông bằng xe máy phải đội mũ bảo hiểm. Hàng tháng kiểm tra và vệ sinh hệ thống nguồn nước
- Bếp ăn ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ, nguồn thực phẩm cung cấp đảm bảo vệ sinh an toàn, có mẫu lưu thức ăn hằng ngày theo quy định và quy trình chế biến thức ăn, theo nguyên tắc bếp ăn một chiều, đảm bảo VSATTP.
- Sân chơi bãi tập nơi học sinh tham gia học thể dục, hoạt động vui chơi ngoài trời an toàn, tránh để xảy ra thương tích và tai nạn cho học sinh

6. Biện pháp thực hiện trường học an toàn.

6.1. Ý thức, trách nhiệm.

- Tuyên truyền đến cán bộ viên chức và các cháu về ý thức và trách nhiệm thực hiện trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích
- Phối hợp cùng chính quyền địa phương, Ban đại diện cha mẹ học sinh cùng có trách nhiệm tham gia xây dựng trường học an toàn

6.2. Xây dựng quy chế trường học an toàn.

- Thiết lập hồ sơ ghi chép, theo dõi và báo cáo kết quả thực hiện trường học an toàn, hồ sơ đề nghị công nhận trường học an toàn.

Thực hiện các biểu bảng, phác đồ cấp cứu trong các nhóm lớp, bảng tuyên truyền

- Có quy định về phát hiện và xử lý tai nạn, thương tích trong trường học như tai nạn giao thông, đánh nhau trong trường, điện giật, cháy nổ, ngộ độc thực phẩm.

- Có hợp đồng mua bán thực phẩm đảm bảo chất lượng và có cam kết trách nhiệm vệ sinh an toàn thực phẩm

- Nhà trường có đủ điều kiện về VSATTP để phục vụ cho học sinh bán trú, nhân viên cấp dưỡng được tập huấn để nâng cao kiến thức về VSATTP và khám sức khỏe định kì theo quy định.

IV. Phân công theo dõi, kiểm tra:

- Ban chỉ đạo phòng, chống tai nạn thương tích nhà trường phân công cụ thể cho các thành viên làm tốt công việc được phụ trách. Bộ phận y tế học đường phụ trách sơ cứu cho trẻ khi gặp rủi ro do vui chơi cũng như không may trong khi học tập.

- Bảo vệ phối hợp với phụ trách đội, ban quản lý bán trú, Chi đoàn trường, các giáo viên chủ nhiệm không để học sinh ra khỏi cổng trường trong giờ học phòng tai nạn giao thông. Hàng tháng kiểm tra việc thực hiện của nhà trường và sinh hoạt hội đồng sư phạm hàng tháng, nghe ý kiến trao đổi của giáo viên về CSVC, lớp học không đảm bảo an toàn.

- Thường xuyên kiểm tra tủ thuốc sơ cứu đầy đủ thuốc cần thiết để cấp cứu khi xảy ra tai nạn hoặc bị chấn thương

- Hàng ngày phân công kiểm tra VSATTP tại bếp ăn bán trú về tiêu chuẩn, định lượng.

- Tổ chức đánh giá quá trình triển khai và kết quả hoạt động xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích, đề nghị công nhận

V. Tổ chức thực hiện

- Các bộ phận chuyên môn tổ chức triển khai cho toàn thể CBGVNV kế hoạch thực hiện.

- Định kỳ báo cáo kết quả hàng tháng trong cuộc họp hội đồng nhà trường.

- Bộ phận kế toán, ban y tế có kế hoạch dự trù kinh phí mua sắm trang bị bổ sung các đồ dùng, thiết bị cần thiết phục vụ cho kế hoạch phòng chống tai nạn thương tích cho học sinh, cán bộ nhân viên giáo viên trong nhà trường.

HIỆU TRƯỞNG

Lê Xuân Vỹ